



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตามที้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะใน
มาตรการเร่งด่วนโดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่น
ใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยชมภู จึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เพื่อให้ประชาชน
แจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ ให้หน่วยงานมีสรุปผลและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เลขที่ ๒๘๒
หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยชมภู อำเภอห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย (ติดต่อกับสำนักปลัด อบต.)

๒. แจ้งผ่านทางทางโทรศัพท์ ๐๕๓- ๖๐๑-๔๕๔, ๐๘-๗๑๗๖-๖๒๖๒

๓. แจ้งผ่านทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๗
ตำบลห้วยชมภู อำเภอห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๔. แจ้งเบาะแสด้วยผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ตู้ ปณ. ๒๐๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยชมภู อำเภอห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย ๕๖๑๑๐

๕. แจ้งเบาะแสด้วยผ่านเว็บไซต์หน่วยงานที่ <http://www.hauychompu.go.th>

E-mail : saraban_06570117@dla.go.th

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู